

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) *ป้อนข้อมูลเฉพาะช่องสีขาวเท่านั้น*

แบบฟอร์มIDP: A

ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานกรอกข้อมูล	กองแผนงาน	จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน	24	จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน	29	รอบการประเมิน	2/2562

*เกณฑ์คะแนนการประเมินความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะ
5 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับดีมาก
4 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับดี
3 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับปานกลาง
2 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับน้อย
1 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะในระดับน้อยมาก

โปรแกรมสรุปผลอัตโนมัติ (ไม่ต้องกรอกข้อมูล)

ประเภท	สรุปแผน-ผลการพัฒนา		สรุปขอบเขตการพัฒนาความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะ (คน)		สรุปวิธีการพัฒนา (คน)				
	จำนวนข้าราชการที่มีแผนพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	จำนวนพนักงานราชการที่มีแผนพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	1)ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ, ยุทธ.กรมฯ)	0	1)หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	0	
ผล	จำนวนข้าราชการที่มีแผนพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	20	จำนวนพรก. ที่ผ่านการพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	25	2)ภาษา (SO)	0	2)ส่งไปอบรมหน่วยงานอื่น	0	
		83.33		86.21	3)ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ, ยุทธ.กรมฯ)	0	3)E-learning	0	
	จำนวนพรก. ที่ผ่านการพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	20	จำนวนพรก. ที่ผ่านการพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	25	4)จิตอาสา/บริการ (SO)	0	4)ชุมชนนักปฏิบัติ	45	
		83.33		86.21	5)ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต (SO)	0	5)อื่นๆ(การสอนงาน การมอบหมายงานฯ)	0	
						6)ทำงานเป็นทีม (SO)	0		
						7)คิดค้นพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่(SO,ยุทธ.กระทรวงฯ)	0		
						8)กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน(ยุทธ.กระทรวงฯ)	0		
						9)การใช้เทคโนโลยี(ยุทธ.กระทรวงฯ, ยุทธ.กรมฯ)	45		
						10)ทักษะการคิด(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ, ยุทธ.กรมฯ)	0		

**เกณฑ์คะแนนการประเมินการนำไปใช้ประโยชน์
5 = นำความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในงานได้ดีมาก
4 = นำความรู้/ทักษะที่พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในงานได้ปานกลาง
3 = นำความรู้/ทักษะที่พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในงานได้น้อย
2 = นำความรู้/ทักษะที่พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในงานได้น้อย
1 = นำความรู้/ทักษะไปใช้ประโยชน์งานได้น้อยมาก

ที่	ชื่อ-สกุล (ไม่นับคนซ้ำ: เลือกรายงานคนละ 1 หลักสูตร)	ประเภทตำแหน่ง (คลิกเพื่อเลือก)	แผนการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินที่ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินที่ 2: รายงานภายในพ.ค.)						ผลการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินที่ 1: รายงานภายในมี.ค./รอบที่ 2: รายงานภายในก.ย.)				
			ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินตนเองก่อนการพัฒนา	*คะแนนประเมินก่อนการพัฒนา โดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น	วิธีการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	ช่วงเดือนที่จะพัฒนา	ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา	วิธีการพัฒนา/หรือ ระบุหากไม่ได้รับการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินตนเองหลังการพัฒนา	*คะแนนประเมินหลังการพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น	**คะแนนประเมินการนำไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น
1	นางเอี่ยมศิริ ฉ่ำรสวิทย์	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
2	นางลำยอง ปานอุทัย	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
3	น.ส. หทัยรัตน์ ฉับโทวุฒิ	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
4	น.ส. วันวิสาข์ สุดใจ	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
5	นายสมรภัท บุญพันธ์	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
6	น.ส. ชญาณันท์ ธีระปัญญา	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
7	นายปฐนรินทร์ ศูนย์พลอย	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
8	น.ส. ภคพร ธีระจันทร์	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
9	นายธราปพงษ์ จัยเขียว	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4

		แผนการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินที่ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินที่ 2: รายงานภายในพ.ค.)							ผลการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินที่ 1: รายงานภายในมี.ค./รอบที่ 2: รายงานภายในก.ย.)				
ที่	ชื่อ-สกุล (ไม่นับคนซ้ำ: เลือกรายงานคนละ 1 หลักสูตร)	ประเภท ตำแหน่ง (คลิกเพื่อเลือก)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินตนเองก่อนการพัฒนา	*คะแนนประเมินก่อนการพัฒนา โดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น	วิธีการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	ช่วงเดือนที่จะพัฒนา	ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา	วิธีการพัฒนา/หรือ ระบุหากไม่ได้รับการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินตนเองหลังการพัฒนา	*คะแนนประเมินผลพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น	**คะแนนประเมินการนำไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น
10	นางมณีนีรัตน์ งานพัฒน์มงคล	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	4	4	4
11	น.ส. กฤชณา วิเชียรปัญญา	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	4	4	5
12	น.ส. นงนุช น้อยนงเยาว์	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	4	4	4
13	นายฉัตรพล โพธิ์นิจ	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
14	นายธีระศักดิ์ คำทองสูง	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
15	นายไพโรจน์ จิวบุญสร้าง	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
16	นายพงศ์ภัต ฐิติศรีพงษ์	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
17	นางชบาไพร บรรพต	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
18	น.ส. นฤมล สักเมือง	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
19	น.ส. กัลยา ฤชา	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
20	น.ส. กัทธิปรกา บุญรอด	ข้าราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	4	4	4
21	นายอำนาจ พัสกุล	พนักงานราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	3
22	นายวีระพงษ์ วิเศษภัย	พนักงานราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
23	นายธนวัฒน์ คำไพรินทร์	พนักงานราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	3	3	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	4	4	4
24	น.ส. พรนภัส ศรีเงินงาม	พนักงานราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
25	นางเกษร พูลน้อย	พนักงานราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
26	น.ส. ประภาพรพร ทองเกลี้ยง	พนักงานราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
27	น.ส. ณัฐภัทดา นิมิตรโคกนันท	พนักงานราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
28	น.ส. ศิริพร นากกลาง	พนักงานราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
29	น.ส. จิตนภรณ์ ไสยะกิจ	พนักงานราชการ	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	การใช้เทคโนโลยี	2	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	ก.ค. - ส.ค. 62	เทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4

